

Card No.	Card Name	Card Category	Effect	Question	Answer	
1	ST13-001	Sabo	สัลดอร์	[ตั้ง!! x 1] [ใช้จำนวน : เมม] [เทิร์นและ 1 ครั้ง] สามารถนำคาแรคเตอร์ของเรา ที่มีคอสต์ 3 หรือสูงกว่า และมีพาวเวอร์ 7000 หรือสูงกว่า จำนวน 1 ใบ ไปวางเพิ่มเติมบนสุดของไพ่ของเรา แบบหงายหน้า: คาแรคเตอร์ของเรา จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, จะมีพาวเวอร์ +2000, จนถึงช่วงเริ่มต้นเทิร์นถัดไปของเรา.	เราสามารถใช้งานความสามารถ [ใช้จำนวน : เมม] ของการ์ดนี้ในการนำคาแรคเตอร์ที่มีพาวเวอร์ตั้งแต่เป็น 6000 ซึ่งถูกทำให้พาวเวอร์กลายเป็น 7000 หรือสูงกว่าจากการตั้ง ตั้ง!! ไปวางเพิ่มเติมบนสุดของไพ่ของเราได้หรือไม่	สามารถทำได้
2	ST13-002	Portgas.D.Ace	สัลดอร์	[ตั้ง!! x 2] [ใช้จำนวน : เมม] [เทิร์นและ 1 ครั้ง] ดูการ์ดจากข้างบนเด็คของเรา จำนวน 5 ใบ, และนำคาแรคเตอร์การ์ด ที่มีคอสต์ 5 จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, ไปวางเพิ่มเติมบนสุดของไพ่ แบบหงายหน้า. จากนั้น, นำการ์ดที่เหลือไปวางในลำดับใดก็ได้ ที่ข้างใต้เด็ค. (เมื่อจบเทิร์นของเรา) นำการ์ดที่หงายหน้าอยู่บนไพ่ของเราทั้งหมด ไปวางที่แรช.	จากความสามารถ (เมื่อจบเทิร์นของเรา) ของการ์ดนี้ จะทำให้เราต้องนำไพ่ที่หงายหน้าอยู่ไปวางที่แรช โดยรวมทั้งไพ่ที่หงายหน้าอยู่ที่เกิดจากความสามารถอื่นที่ไม่ได้มาจาก [ใช้จำนวน : เมม] ของการ์ดนี้ด้วย ใช่หรือไม่	ใช่ คุณต้องนำไพ่ที่หงายหน้าทั้งหมดไปวางที่แรช
3	ST13-003	Monkey.D.Luffy	สัลดอร์	ไพ่ของเราที่หงายหน้าอยู่ ซึ่งกำลังจะถูกนำขึ้นเมื่อตามกฎ, จะเปลี่ยนเป็นนำไปวางที่ข้างใต้เด็คแทน.	หากเรามีสัลดอร์เป็นการ์ดใบนี้ เราจะสามารถตั้งจำนวน [ทรักเกอร์] ของไพ่ที่หงายหน้าอยู่ได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้
4	ST13-003	Monkey.D.Luffy	สัลดอร์	ไพ่ของเราที่หงายหน้าอยู่ ซึ่งกำลังจะถูกนำขึ้นเมื่อตามกฎ, จะเปลี่ยนเป็นนำไปวางที่ข้างใต้เด็คแทน. [ตั้ง!! x 2] [ใช้จำนวน : เมม] [เทิร์นและ 1 ครั้ง] สามารถตั้งการ์ดบนสุดของเรา จำนวน 1 ใบ : ถ้าเรามี ไพ่ จำนวน 0 ใบ, นำคาแรคเตอร์การ์ด ที่มีคอสต์ 5 ซึ่งอยู่บนสุดของเรา หรือ ที่อยู่ใ้แรชของเรา จำนวนไม่เกิน 2 ใบ, ไปวางเพิ่มเติมบนสุดของไพ่ของเรา แบบหงายหน้า.	หากเรามีสัลดอร์เป็นการ์ดใบนี้ เราจะสามารถตั้งจำนวน และออกผลความสามารถของ "ST13-012 Makino" ("เมื่อลงสนาม) สามารถนำ ไพ่ ใบบนสุดของเรา หรือ ใบล่างสุดของเรา จำนวน 1 ใบ เพิ่มขึ้นสู่มเมื่อ : ดูไพ่ของเราทั้งหมด, แล้วนำไปวางในลำดับใดก็ได้ ที่ตำแหน่ง "ไพ่ของเรา.") โดยการนำไพ่ที่หงายหน้าอยู่ไปวางข้างใต้เด็คแทนการนำไพ่ขึ้นเมื่อได้หรือไม่	คุณสามารถใช้งานความสามารถ (เมื่อลงสนาม) ของ Makino เพื่อนำไพ่หงายหน้า 1 ใบ ไปวางข้างใต้เด็คแทนการนำขึ้นเมื่อได้ แต่เนื่องจากคุณไม่ได้จ่ายค่าคอสต์ "สามารถนำไพ่ใบบนสุดของเรา หรือ ใบล่างสุดของเราจำนวน 1 ใบ เพิ่มขึ้นสู่มเมื่อ :" จึงจะไม่เกิดอะไรขึ้นต่อ
5	ST13-003	Monkey.D.Luffy	สัลดอร์	ไพ่ของเราที่หงายหน้าอยู่ ซึ่งกำลังจะถูกนำขึ้นเมื่อตามกฎ, จะเปลี่ยนเป็นนำไปวางที่ข้างใต้เด็คแทน. [ตั้ง!! x 2] [ใช้จำนวน : เมม] [เทิร์นและ 1 ครั้ง] สามารถตั้งการ์ดบนสุดของเรา จำนวน 1 ใบ : ถ้าเรามี ไพ่ จำนวน 0 ใบ, นำคาแรคเตอร์การ์ด ที่มีคอสต์ 5 ซึ่งอยู่บนสุดของเรา หรือ ที่อยู่ใ้แรชของเรา จำนวนไม่เกิน 2 ใบ, ไปวางเพิ่มเติมบนสุดของไพ่ของเรา แบบหงายหน้า.	หากเรามีสัลดอร์เป็นการ์ดใบนี้ และเรามีไพ่เพียง 1 ใบ ที่หงายหน้าอยู่ และคู่แข่งของเราใส่ไพ่เพียง 1 ใบ เราจะสามารถตั้งจำนวน "OP06-116 Reject" ส่วนที่เป็นความสามารถ * ถ้าคู่แข่งมี ไพ่ จำนวน 1 ใบ, จะทำดาเมจใส่คู่แข่ง จำนวน 1 หน่วย. จากนั้น, จะต้องนำ ไพ่ ใบบนสุดของเรา จำนวน 1 ใบ เพิ่มขึ้นสู่มเมื่อ. ได้หรือไม่	คู่แข่งได้ทำ 1 ตามใจคู่แข่ง และจากนั้นให้นำไพ่ 1 ใบไปวางที่ข้างใต้เด็คของคุณ
6	ST13-003	Monkey.D.Luffy	สัลดอร์	ไพ่ของเราที่หงายหน้าอยู่ ซึ่งกำลังจะถูกนำขึ้นเมื่อตามกฎ, จะเปลี่ยนเป็นนำไปวางที่ข้างใต้เด็คแทน. [ตั้ง!! x 2] [ใช้จำนวน : เมม] [เทิร์นและ 1 ครั้ง] สามารถตั้งการ์ดบนสุดของเรา จำนวน 1 ใบ : ถ้าเรามี ไพ่ จำนวน 0 ใบ, นำคาแรคเตอร์การ์ด ที่มีคอสต์ 5 ซึ่งอยู่บนสุดของเรา หรือ ที่อยู่ใ้แรชของเรา จำนวนไม่เกิน 2 ใบ, ไปวางเพิ่มเติมบนสุดของไพ่ของเรา แบบหงายหน้า.	เราสามารถใช้งานความสามารถ [ใช้จำนวน : เมม] ของการ์ดนี้ในการนำเมือเรา 1 ใบ และการ์ดใ้แรชเรา 1 ใบ (รวมกันเป็น 2 ใบ) ไปวางเพิ่มเติมบนสุดของไพ่เราแบบหงายหน้าได้หรือไม่	สามารถทำได้
7	ST13-004	Edward.Newgate	คาแรคเตอร์	[เมื่อลงสนาม] จะต้องนำการ์ดใบบนสุด จากเด็คของเรา จำนวน 1 ใบ ไปวางเพิ่มเติมบนสุดของไพ่ของเรา. จากนั้น, จะดูไพ่ของเราทั้งหมด, แล้วจะต้องนำการ์ด จำนวน 1 ใบ ไปวางที่ข้างบนสุด ของเด็คของเรา, และนำการ์ดที่เหลือไปวางในลำดับใดก็ได้ ที่ตำแหน่งไพ่.	เมื่อเราดูไพ่ทั้งหมดของเราและนำกลับไปวางในลำดับใดก็ได้ จากความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของการ์ดนี้ เราจะสามารถนำไพ่ที่หงายหน้าอยู่ กลับไปวางคว่ำหน้าในไพ่ได้หรือไม่	ไม่ได้! คุณจะต้องนำไพ่ที่หงายหน้าวางแบบหงาย และนำไพ่ที่คว่ำหน้าวางแบบคว่ำ
8	ST13-004	Edward.Newgate	คาแรคเตอร์	[เมื่อลงสนาม] จะต้องนำการ์ดใบบนสุด จากเด็คของเรา จำนวน 1 ใบ ไปวางเพิ่มเติมบนสุดของไพ่ของเรา. จากนั้น, จะดูไพ่ของเราทั้งหมด, แล้วจะต้องนำการ์ด จำนวน 1 ใบ ไปวางที่ข้างบนสุด ของเด็คของเรา, และนำการ์ดที่เหลือไปวางในลำดับใดก็ได้ ที่ตำแหน่งไพ่.	เมื่อเราใช้ความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของการ์ดนี้ในการนำไพ่ที่หงายหน้าอยู่ไปวางที่ใบบนสุดของเด็คเรา การ์ดใบนี้จะถูกวางแบบคว่ำใช่หรือไม่	ใช่ การ์ดใบนี้จะถูกวางแบบคว่ำหน้าที่ใบบนสุดของเด็คของคุณ
9	ST13-009	Shanks	คาแรคเตอร์	[เมื่อลงสนาม] สามารถคว่ำ ไพ่ของเรา ที่หงายอยู่ จำนวน 1 ใบ : ถ้าคู่แข่งมีการตั้งเมือ จำนวน 7 ใบ หรือมากกว่า, จะนำ ไพ่ ใบบนสุดของคู่แข่ง จำนวนไม่เกิน 1 ใบ ไปวางที่แรช.	เราสามารถขีดความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของการ์ดนี้ในการคว่ำไพ่ของเราที่หงายหน้าอยู่ โดยไม่ต้องคำนึงถึงตำแหน่งของการ์ดใบนี้ในไพ่ได้หรือไม่	สามารถคว่ำไพ่ได้
10	ST13-011	Portgas.D.Ace	คาแรคเตอร์	[เมื่อลงสนาม] ถ้าเรามี ไพ่ จำนวน 2 ใบ หรือน้อยกว่า, คาแรคเตอร์นี้ จะได้รับ [รูโม่ สัมพันธ์]. (การ์ดใบนี้สามารถโจมตีในเทิร์นที่เพิ่งลงสนามได้)	หากเรานำการ์ดนี้ลงสนามในขณะที่เรามีไพ่จำนวน 2 ใบ จากนั้นเรามีไพ่กลายเป็น 3 ใบ ในเทิร์นนี้คาแรคเตอร์นี้จะยังสามารถโจมตีได้อยู่หรือไม่	สามารถโจมตีได้
11	ST13-012	Makino	คาแรคเตอร์	[เมื่อลงสนาม] สามารถนำ ไพ่ ใบบนสุดของเรา หรือ ใบล่างสุดของเรา จำนวน 1 ใบ เพิ่มขึ้นสู่มเมื่อ : ดูไพ่ของเราทั้งหมด, แล้วนำไปวางในลำดับใดก็ได้ ที่ตำแหน่ง "ไพ่ของเรา".	เมื่อเราดูไพ่ทั้งหมดของเราและนำกลับไปวางในลำดับใดก็ได้ จากความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของการ์ดนี้ เราจะสามารถนำไพ่ที่หงายหน้าอยู่ กลับไปวางคว่ำหน้าในไพ่ได้หรือไม่	ไม่ได้! คุณจะต้องนำไพ่ที่หงายหน้าวางแบบหงาย และนำไพ่ที่คว่ำหน้าวางแบบคว่ำ
12	ST13-016	Yamato	คาแรคเตอร์	[รูโม่สัมพันธ์] (การ์ดใบนี้สามารถโจมตีในเทิร์นที่เพิ่งลงสนามได้) [เมื่อลงสนาม] ดูไพ่ของเราทั้งหมด, แล้วจะต้องนำการ์ด จำนวน 1 ใบ ไปวางที่ข้างบนสุด ของเด็คของเรา, และนำการ์ดที่เหลือไปวางในลำดับใดก็ได้ ที่ตำแหน่งไพ่.	เมื่อเรานำไพ่อีกกลับไปวางยังใ้แรชจากความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของการ์ดนี้ เราจะสามารถนำไพ่ที่หงายหน้าอยู่ กลับไปวางคว่ำหน้าในไพ่ได้หรือไม่	ไม่ได้! คุณจะต้องนำไพ่ที่หงายหน้าวางแบบหงาย และนำไพ่ที่คว่ำหน้าวางแบบคว่ำ
13	ST13-017	Flame Dragon King	อีเวนต์	[คาแรคเตอร์] ในแบทเทิลนี้, สัลดอร์หรือ คาแรคเตอร์ของเรา จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, จะมีพาวเวอร์ +4000. จากนั้น, จะดูไพ่ของเราทั้งหมด, แล้วนำไปวางในลำดับใดก็ได้ ที่ตำแหน่งไพ่ของเรา. [ทรักเกอร์] สามารถนำ ไพ่ ใบบนสุดของเรา หรือ ใบล่างสุดของเรา จำนวน 1 ใบ เพิ่มขึ้นสู่มเมื่อ : นำการ์ดบนสุดของเรา จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, ไปวางเพิ่มเติมบนสุดของไพ่.	เมื่อเราดูไพ่ทั้งหมดของเราและนำกลับไปวางในลำดับใดก็ได้ จากความสามารถ [คาแรคเตอร์] ของการ์ดนี้ เราจะสามารถนำไพ่ที่หงายหน้าอยู่ กลับไปวางคว่ำหน้าในไพ่ได้หรือไม่	ไม่ได้! คุณจะต้องนำไพ่ที่หงายหน้าวางแบบหงาย และนำไพ่ที่คว่ำหน้าวางแบบคว่ำ